

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Số: ~~361~~/FPT-FCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 21 tháng 09 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên công ty: Công ty Cổ phần FPT

Mã chứng khoán: FPT

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 7300. 7300

Fax: 04. 3768. 9061

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Nguyễn Phương Châu

Địa chỉ: Ban Truyền Thông, tầng 14, Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.7300.7300 (41028)

Fax: 04. 3768. 9061

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố (*): Kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2015.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2015 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2015

**Người công bố thông tin
Trưởng ban Truyền Thông FPT**



Bùi Nguyễn Phương Châu

Số: 362 / FPT-FCC

V/v: Kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2015

Kết thúc 8 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 25.977 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 107% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.766 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch lũy kế.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.139 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.871 đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Khối Công nghệ (gồm ba mảng là Phát triển phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT) ghi nhận doanh thu 4.818 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm, tăng 34% và LNTT 518 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông (gồm hai mảng là Dịch vụ viễn thông và Nội dung số) ghi nhận doanh thu tăng 11% và LNTT tăng 6% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 3.485 tỷ đồng và 727 tỷ đồng.

Khối Phân phối – Bán lẻ các sản phẩm công nghệ (gồm hai mảng là Phân Phối và Bán lẻ) có doanh thu và LNTT tăng lần lượt 24% và 29%, đạt tương ứng 17.273 tỷ đồng và 465 tỷ đồng sau 8 tháng. Riêng mảng bán lẻ ghi nhận LNTT tăng 255% so với cùng kỳ năm 2014.

Định hướng toàn cầu hóa tiếp tục duy trì kết quả ấn tượng với doanh thu từ thị trường nước ngoài sau 8 tháng đầu năm tăng 46% so với cùng kỳ, đạt 2.928 tỷ đồng, tương đương 135 triệu USD.

Đặc biệt, ngày 17/9 vừa qua, vượt qua 5 nhà thầu quốc tế đến từ các quốc gia lớn như Anh, Pháp, Canada, Trung Quốc và Luxembourg, FPT đã thắng thầu hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay và cũng là hợp đồng lớn nhất về CNTT của chính phủ Bangladesh có giá trị 33,6 triệu USD, tương đương 1/10 kim ngạch thương mại giữa hai nước trong 6 tháng đầu năm (310 triệu USD), nhằm cung cấp, triển khai và bảo hành, bảo trì hệ thống ứng dụng quản lý thuế VAT cho chính phủ nước này. Hợp đồng sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hơn trong việc mang các giải pháp FPT đã có nhiều kinh nghiệm triển khai ra các thị trường đang phát triển.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT THÁNG 8/2015

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CHÍNH THỨC ÁP DỤNG VÉ TÀU ĐIỆN TỬ

Kể từ ngày 1/9, hành khách đi tàu hỏa hoàn toàn có thể tự in vé mà không cần phải ra ga lấy vé như trước. Đây là một trong những điểm nhấn ở giai đoạn 2 của dự án "Hệ thống vé tàu điện tử cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam" do FPT triển khai và cung cấp.



110 HỌC VIÊN BRSE CHUẨN BỊ SANG NHẬT

Lễ ra quân chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối sẽ tiếp tục được FPT Software tổ chức trên cả nước vào đầu tháng 9.

FPT SLOVAKIA VÀ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ

Ngày 19/8, ông Olaf Wilhelm Baumann, CEO FPT Slovakia, và bà Hồ Đắc Minh Nguyệt, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia, đã ký Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác giai đoạn 2015-2020 giữa hai đơn vị.

FPT IS TRÚNG THẦU HỢP ĐỒNG VỚI SAIGON TOURIST

FPT IS vừa trúng thầu hợp đồng triển khai phần mềm Quản lý nhân sự và tiền lương (FPT.iHRP) cho Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (SaigonTourist). Dự án được áp dụng tại tổng công ty và 16 đơn vị thành viên của Saigon Tourist.

AUTOMAGI KÝ HỢP ĐỒNG KHUNG VỀ DỊCH VỤ VỚI FPT SOFTWARE

Cuối tháng 8, FPT Software và AutoMagi, một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ phân tích, thiết kế, lập trình trong lĩnh vực công nghệ di động của Na Uy, đã ký hợp đồng khung dịch vụ (MSA - Master Services Agreement). Với việc ký hợp đồng này, cơ hội để FPT Software bước vào thị trường Bắc Âu sẽ trở nên rộng mở hơn.

FPT TELECOM BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH

Người được bổ nhiệm là ông Nguyễn Phú An, nguyên là PTGD Smart Media - Công ty Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện. Đây là lần đầu tiên FPT Telecom bổ nhiệm người vào vị trí Giám đốc Chiến lược và Kế hoạch.

FPT IS TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ORACLE CHO PVD

Ngày 3/9, tại TP HCM, FPT IS ERP đã khởi động dự án triển khai hệ thống Oracle BI Apps và Hyperion Planning cho Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD). Dự kiến, dự án sẽ được FPT IS ERP thực hiện trong vòng 9 tháng, chính thức hoạt động vào tháng 3/2016, và áp dụng tại tổng công ty cùng 10 đơn vị thành viên của PVD.

FPT HOÀN THÀNH THIẾT KẾ GIẢI PHÁP CHO TẬP ĐOÀN SƠN HÀNG ĐẦU MYANMAR

Dự án ứng dụng giải pháp SAP Business All In One (SAP ERP A1) cho Tập đoàn United Paints Group (UPG, Myanmar) do FPT IS ERP HCM triển khai vừa được nghiệm thu thành công giai đoạn phân tích và thiết kế giải pháp. Đây là giai đoạn quan trọng nhất và là cơ sở để tiến hành các bước tiếp theo của dự án.

FPT IS KÝ HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG MỚI CHO CBBANK

Ngày 27/8, FPT IS và Ngân hàng Xây dựng (CBBank) đã ký hợp đồng dự án nghiên cứu triển khai công nghệ ngân hàng mới tại Văn phòng của FPT IS. Dự án nhằm chuyển đổi định hướng



công nghệ ngân hàng theo mô hình ngân hàng kiểu mới, góp phần thúc đẩy hình ảnh và thương hiệu của CBBank tại Việt Nam và khu vực.

FPT BẮT TAY SAP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP MYANMAR

Ngày 26/8, tại Hội thảo “ERP SAP A1 Solution for Manufacturing Companies”, gần 100 chuyên gia công nghệ hàng đầu của FPT và đại diện các doanh nghiệp Myanmar đã cùng nhau bàn về những lợi ích và giá trị mà giải pháp ERP SAP A1 mang lại trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty sản xuất Myanmar.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC FPT TOÀN QUỐC TĂNG 184%

Tính đến ngày 24/8, có 926 thí sinh nhập học tại ĐH FPT trên toàn quốc, tăng 84% so với cùng thời điểm này năm 2014. Với kết quả này, khả năng cao trường có thể hoàn thành tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2015 là 1.600 sinh viên, tăng 30% so với năm 2014.

FPT SHOP CHÍNH THỨC NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP SẢN PHẨM APPLE

Sáng ngày 25/8, tại TP HCM, FPT Shop (thuộc FPT Retail) tổ chức lễ công bố trở thành đơn vị nhập khẩu trực tiếp iPhone và iPad chính hãng của Apple tại thị trường Việt Nam.

FPT SHOP VÀO TOP 10 NHÀ BÁN LẺ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Theo công bố gần đây của tạp chí bán lẻ châu Á - Retail Asia Publishing và tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor, FPT Shop đã lọt vào Top 10 nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam. Năm 2014, doanh thu của FPT Retail, đơn vị quản lý thương hiệu FPT Shop, có sự tăng trưởng mạnh với 78%, tương đương 5.226 tỷ đồng.



Trưởng ban Truyền Thông FPT

Bùi Nguyễn Phương Châu

